

เสนอโครงการเด็กดี V-Star เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบลและโรงเรียนในฝัน

นำเสนอเมื่อ : 11 มิ.ย. 2556

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๒๗๖/๑๘๖๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ถึงสถานศึกษาในสังกัดของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ด้าน พระพุทธศาสนา คือ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V - Star) สามารถบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและ กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผู้บริหาร ครู ลงสู่นักเรียนให้ได้ผลจริง เกิดความ ต่อเนื่องและได้ผลอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน ศีลธรรมแก่ตัวนักเรียน พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้แทนฝ่ายพระสังฆาธิการซึ่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งว่าคณะสงฆ์มีความห่วงใย และทางชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้นำเสนอ “โครงการฟื้นฟู ศีลธรรมโลก (เด็กดี V - Star)” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นหนึ่งใน กิจกรรมของโรงเรียนดี ศรีตำบล โรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งผู้บริหารและคณะครูได้ผ่าน การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมไปแล้ว นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังให้ความสำคัญ กับทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอื่น ๆ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการตอบปัญหา ธรรมะทางก้าวหน้า โครงการวิถีธรรม วิถีไทย โครงการธรรมรงค์คังคเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น และได้แนบเอกสาร ขอความร่วมมือบางโครงการมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



มิถุนายน ๒๕๕๖

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๖๒

โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๗๒๙๕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ถึงสถานศึกษาในสังกัดของท่าน
...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่แนบมาด้วย:

[หนังสือนำ](#)

[รายละเอียดแนบ](#)